

รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรด้าน GIS

หลักสูตรที่ ๓ ซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (Spatial Analyst) - Create Surface Geoprocessing Raster

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จำนวน ๔๕ ราย

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน้าที่รับผิดชอบ
๑	สสว.	นางสาวกัญชร บุญญวัฒนา	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	จัดทำฐานข้อมูลการใช้ที่ดิน วิเคราะห์สภาพการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
๒	สสว.	นางจุฬาลักษณ์ สุทธิรอด	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	วิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน เผยแพร่ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินผ่านweb EIS ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
๓	สสว.	นางสาวศรินทร์ ศรีสมเขี้ยว	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สำรวจ landuse จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๔	สสว.	นางสาวเนตรนภา กาศวิเศษ	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สำรวจพื้นที่การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
๕	สสว.	นางสาวชามาวพร ไพบูลย์วรชาติ	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	๑.จัดทำแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน (Land Use Map) ของประเทศไทย ๒.จัดทำฐานข้อมูลพืชเศรษฐกิจ
๖	สสว.	นางกรรณิการ์ ณ ระนอง	เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ	สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานขอบเขตการใช้ที่ดิน
๗	สสว.	นางสาวอมรรรัตน์ สระเพ็ชร	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	ทำแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
๘	สสว.	นางสาวยุพเยาว์ หัสจรรย์	นักสำรวจดินปฏิบัติการ	สำรวจและจัดทำแผนที่ดิน แผนที่ความชื้นของดินของประเทศไทย ซึ่งในการจัดทำแผนที่ความชื้นของดินจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ร่วมด้วย
๙	สสว.	นางสาวมยุรี โชติชื่น	นักสำรวจดินปฏิบัติการ	๑. จัดทำแผนที่การใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขา ๒. จัดทำแผนที่หน่วยที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขา ๓. วิเคราะห์สถานะสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ ๔. ประเมินการชะล้างพังทลายของดิน
๑๐	สสว. (กลุ่มป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร)	นางสาวลิจิต พลยศ	นักสำรวจดินปฏิบัติการ	กำหนดขอบเขตพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติที่มีผลต่อการเกษตร ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบและนวัตกรรมใหม่ ในการป้องกัน บรรเทาภัยพิบัติ ตลอดจนการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย พร้อมทั้งสนับสนุนข้อมูลการกำหนดเขตพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม และการชะล้างพังทลายของดินให้เป็นเขตอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมถึงจัดทำแผนงาน โครงการ เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยที่เกี่ยวข้องในแผนแม่บทการบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน้าที่รับผิดชอบ
๑๑	สสว. (กลุ่มป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร)	นางสาวอัจฉรี สิงห์โต	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	กำหนดขอบเขตพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติที่มีผลต่อการเกษตร ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบและนวัตกรรมใหม่ ในการป้องกัน บรรเทาภัยพิบัติ ตลอดจนการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย พร้อมทั้งสนับสนุนข้อมูลการกำหนดเขตพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม และการชะล้างพังทลายของดินให้เป็นเขตอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมถึงจัดทำแผนงาน โครงการ เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยที่เกี่ยวข้องในแผนแม่บทการบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ
๑๒	สสว. (กลุ่มมาตรฐานการสำรวจจำแนกดินและที่ดิน)	นางสาวสุมิตรา วัฒนา	นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ	- พัฒนาระบบมาตรฐานการสำรวจจำแนกดิน การทำแผนที่และข้อมูลดิน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติงานสำรวจดินของกรมฯ - จัดทำแผนที่ศักยภาพความชื้นดินที่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลพื้นผิว (Spatial Analyst) และจัดทำแผนที่แสดงเส้นเท่าของข้อมูลอากาศและความลาดชันพื้นที่
๑๓	สสว. (กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน)	นางสาวสลิลลา เอี่ยมอิทธิพล	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สำรวจสภาพการใช้ที่ดินและพืชเศรษฐกิจ สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียม รูปถ่ายทางอากาศ จัดทำแผนที่สภาพการใช้ที่ดินในระบบดิจิทัล วิเคราะห์และเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดิน
๑๔	สสผ.	นางสาวพรพรรณ แสนบุญศิริ	นวก.แผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ	ผลิตแผนที่ภาพถ่ายจากรูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม โครงการและมาตราส่วนต่างๆ แผนที่เฉพาะเรื่อง ได้แก่ แผนที่ความลาดชัน แผนที่ขอบเขตลุ่มน้ำย่อยแผนที่ถือครองที่ดิน และแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น รวมทั้งภาพสามมิติเพื่อการนำเสนอมุมมองสภาพภูมิประเทศ
๑๕	สสผ.	นางระพีพรรณ นโรปกรณ์	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ	ผลิตแผนที่เฉพาะเรื่อง โดยใช้โปรแกรมภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์
๑๖	สสผ.	นางสาวชลธิชา โภชนกุล	นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน	สำรวจและจัดทำแผนที่ประเภทต่างๆ
๑๗	สสผ.	นายมณฑล สุริยาประสิทธิ์	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ	- ให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ตามโครงการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  - วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Analysis) เช่น ทิศทางการไหลของน้ำ , สร้างแบบจำลองอัตราการชะล้างพังทลายของดิน ตามที่ได้รับมอบหมาย

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน้าที่รับผิดชอบ
๑๘	สสผ.	นางสาวกรวรรณ อาจเลิศ	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ	- ให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ตามโครงการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  - วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Analysis) ตามที่ได้รับมอบหมาย  - ถ่ายทอดความรู้ด้าน GIS ให้กับนักศึกษาฝึกงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๙	สสผ.	นางสาวสันศนีย์ ทองแยม	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ	สำรวจและจัดทำแผนที่
๒๐	สสผ.	ว่าที่ ร.ต.หญิง อรุณวตรีรัฐ อิ่มสมบัติ	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ	- ให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ตามโครงการการจัดทำแผนที่เพื่อบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  - ถ่ายทอดความรู้ด้าน GIS ให้กับนักศึกษาฝึกงานตามที่ได้รับมอบหมาย  - วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial analysis) ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒๑	สพข.๑ (กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน)	นางสาวชลิตา งานรุ่งเรือง	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติงานด้าน GIS - งานเขตพัฒนาที่ดินระดับไร่นา - งานเขตการใช้ที่ดินระดับตำบล - งานด้าน GIS ตามที่ สพค.ขอความอนุเคราะห์
๒๒	สพข.๓ (กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน)	นางสาวพิมพ์คุณิษฐ์ ตั้งตระการพงษ์	นักสำรวจดินชำนาญการ	-สำรวจและจำแนกดิน -ใช้โปรแกรม ArcGIS ในการทำแผนที่ดิน แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน วางแผนการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
๒๓	สพข.๔	นายประมวล บัวกฏ	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	-สำรวจดิน -เขียนรายงานเขตพัฒนาที่ดิน
๒๔	สพข.๕	นายวีระ โรจน์ดุง	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	๑. การพัฒนาพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒. การใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน
๒๕	สพข.๖	นางสาววิชรินทร์ พลราชม	นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ	สำรวจจำแนกดินและวางแผนการใช้ที่ดิน
๒๖	สพข.๗	นายบุญเดียว บุญหมั่น	นักสำรวจดินปฏิบัติการ	สำรวจดิน วางแผนการใช้ที่ดิน

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน้าที่รับผิดชอบ
๒๗	สพข.๘	นายภัทรพงศ์ บุญทวี	นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน	๑.งานสำรวจและจัดทำแผนที่ภูมิประเทศและสามะโนที่ดิน ในเขตพัฒนาที่ดิน จังหวัดอุดรดิษฐ์และ จังหวัดเลย ๒.งานโครงการพัฒนาที่ดินชุมชนบนพื้นที่สูง จังหวัดอุดรดิษฐ์และจังหวัดเลย ๓.งานโครงการโครงข่ายหมุดหลักฐานข้อมูลภาคพื้นดิน จังหวัดอุดรดิษฐ์แล้วจังหวัดเลย
๒๘	สพข.๙	นางสาวณัฐวลิษฐ์ กานตารัมภ์	นักสำรวจดินชำนาญการ	สำรวจดิน สภาพการใช้ที่ดิน และวางแผนการใช้ที่ดิน
๒๙	สพข.๑๐	นายอุกฤษฏ์ ศิริโชคิต	นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ	สำรวจดิน จำแนกดิน และวางแผนการใช้ที่ดิน จัดทำแผนที่ดิน สภาพการใช้ที่ดิน และแผนการใช้ที่ดิน ด้วยระบบ GIS จัดทำแผนที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓๐	สพข. ๑๑	นายประดิษฐ์ วยศกุลไชย	นายช่างสำรวจชำนาญงาน	สำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศและการถือครองที่ดิน สำรวจออกแบบจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการพัฒนาที่ดิน
๓๑	สพข. ๑๒	นายสุรินทร์ ไวยเจริญ	ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน	จัดทำฐานข้อมูล และแผนที่ ดิน การใช้ประโยชน์ แผนการใช้ที่ดิน ในเขตพัฒนาที่ดิน และตำบลต่างๆ ของ สพข.๑๒
๓๒	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ	นางนฤมล ผ่องอักษร	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	วิจัยงานด้านการเกษตร และจัดทำ ผลิตภัณฑ์
๓๓	สพด.กาฬสินธุ์	นายมหิทร ภูติโส	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินของ สพด.กาฬสินธุ์ ในการศึกษา ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมดำเนินงานพัฒนาที่ดิน และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานเพื่อพัฒนาการเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด กาฬสินธุ์
๓๔	สพด.เขียงราย	นายปรีชญ์ สุฉายา	เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน	งานวิชาการเกษตร งานออกแบบแผนที่อนุรักษ์
๓๕	สพด.ตรัง	นางสาวสายใจ หมั่นภักดี	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	-เป็นผู้ช่วยหน่วยในการรับผิดชอบแต่ละอำเภอ -งานด้านวิชาการสถานี -เก็บรวบรวมข้อมูลศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี โรงเรียนเกษตรอินทรีย์ งานจัดระบบอนุรักษ์ดิน และน้ำ พื้นฟูนาถ่วงร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันในรูปของพิกัด นำเข้าข้อมูลไว้ใน arc gis นำ ออกมาเป็นแผนที่ ฯ
๓๖	สพด.นครปฐม	นางสาวนิสสุตา ทองคำพันธ์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	- หน่วยพัฒนาที่ดิน อำเภอบางเลน อำเภอพุทธมณฑล - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน้าที่รับผิดชอบ
๓๗	สพด.นครสวรรค์	นางสาวสุกัญญา อองควิวิธสุวรรณ	นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ	ปฏิบัติงานหน่วยพัฒนาที่ดิน
๓๘	สพด.นราธิวาส	นายพิสิษฐ์ บำรุงพงษ์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	๑.ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สพด.นราธิวาส
๓๙	สพด.เพชรบุรี	นายเจษฎา สาระ	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	-หัวหน้าโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ -โครงการอุทยานสิ่งแวดล้อมสิรินธร -โครงการปิดทองหลังพระในพื้นที่ ม.๑,๒ บ้านโป่งลึกบางกลอย -โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง -โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย -หัวหน้าหน่วย
๔๐	สพด.ระยอง	นายหนูจันทร์ ศิริสุวรรณ	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	งานส่งเสริมพัฒนาที่ดินจังหวัดระยอง
๔๑	สพด.ลำพูน	นายกำจรศักดิ์ ปัญญาดี	เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน	จัดทำแผนที่ ด้วยโปรแกรม ArcGIS ,ดูและระบบสารสนเทศภายในสำนักงาน ,งานพัฒนาที่ดินในอำเภอเมือง และอำเภอป่าซาง
๔๒	สพด.สงขลา	นายจันทน์พร้อมมูล	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศของสพด.สงขลา
๔๓	สพด.สมุทรสาคร	นางปณิชา สังขมาลย์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ศึกษา ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานในการส่งเสริม สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการพัฒนาที่ดิน ให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับงานวิชาการด้านการพัฒนาที่ดินแก่เกษตรกรและหมอดินอาสา
๔๔	สพด.อุดรธานี	นายมนตรี วันตาแสง	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	งานวิชาการประจำ สพด., ผู้ประสานงานและร่วมบูรณาการหน่วยงานภายในจังหวัด, รับผิดชอบโครงการดินเค็ม,โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่,โครงการฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริ,โครงการบูรณาการ บริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
๔๕	สพด.อุทัยธานี	นางสาวชุลีพร วัฒนจินดารัตน์	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	หน่วยพัฒนาที่ดิน